

Tác hại không mong muốn của phá thai

Bỏ thai là cách hoàn thành thai kỳ nội khoa hoặc bằng những tiểu phẫu để hút thai chân không. Việc đó gây ra nhiều di chứng trầm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của chị em phụ nữ.

Phá thai là một việc cực kỳ nguy hiểm, vì thế mẹ nên tư duy kỹ lưỡng trước khi lựa chọn biện pháp này. Cùng khám phá về những giải pháp kết thúc thai kỳ và một vài nguy cơ mẹ có thể mắc phải khi thực hiện chúng.

Tác hại khôn lường sau khi bỏ thai bằng thuốc



Sử dụng thuốc để chấm dứt thai kỳ

Uống thuốc phá thai là một giải pháp phá thai nội khoa chỉ được ứng dụng trong 9 tuần đầu tiên của thai kỳ. Phụ nữ có bầu sau khi được khám sức khỏe mẹ bầu và bào thai, bác sĩ chuyên khoa sẽ san sẻ về một số giải pháp đình chỉ thai kỳ (nếu như bắt buộc). Với liệu trình uống thuốc phá thai, thầy thuốc sẽ cho mẹ uống 2 viên thuốc. Viên uống đầu tiên sẽ làm ngưng sự phát triển của bào thai, khiến túi thai tróc ra khỏi thành tử cung của thai phụ. Sau đó khoảng 2 ngày, mẹ bầu sẽ uống tiếp viên thuốc thứ hai để tăng cường dạ con co thắt để đào thải thai nhi ra ngoài.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/10-tac-dung-phu-cua-thuoc-pha-thai-co-the-ban-chua-biet>

Những tác dụng phụ sau khi phá thai bằng thuốc

Uống thuốc phá thai khả năng gây ra đau rất & có một vài tác dụng phụ như nôn ói, “đi tháo” và nôn mửa. Vì thế sau khi uống thuốc tránh thai mẹ cần bổ sung thêm nước và một vài loại nước trái cây chứa nhiều vitamin để giảm cảm thấy bứt rứt & cung ứng cho mẹ thêm sức khỏe.

Sau khi phá thai nội khoa người mẹ vẫn cần quay lại bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám sức khỏe & thăm khám & xét nghiệm việc bỏ thai đã thu được thành quả tốt chưa. Mẹ khả năng phát hiện những triệu chứng phá thai bằng thuốc không thành công như:

- Bụng đau dữ dội, máu ra nhiều liên tiếp trong hơn 10 ngày không giảm dần. Mẹ thân nhiệt cao, xây xẩm mặt mày & dễ bị ớn lạnh, ngất xỉu.
- Dùng viên thuốc thứ 2, thai nhi sẽ được đẩy ra bên ngoài âm hộ dưới dạng một vài khối máu

đông. Nếu như mẹ không thấy máu đông thì có thể thai nghén vẫn chưa ra, hoặc mẹ huyết trắng ra nhiều có mùi khó chịu.

- Dùng que thử thai vẫn đang 2 vạch.

Chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>

Benh vien Thai Ha <https://phathaitaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Những nguy hại của việc nạo phá thai

Những tình huống phải nong gấp thai

- Có bầu do vỡ kế hoạch trên 12 tuần do sex không được bảo vệ.
- Siêu âm giúp nhận biết một số dị dạng thai nhi hoặc người mẹ chữa ngoài tử cung.
- Thai nhi quá yếu do một số chấn động mạnh hoặc thai chết lưu trong dạ con.
- Có bầu khi đang khoảng thời gian sử dụng một vài loại thuốc kê đơn, mới chích để phòng hoặc tiến hành hóa trị, xạ trị.
- Bà bầu mắc các bệnh tác hại trong thai kỳ như rubella, sốt xuất huyết, lậu, vi rút zika hoặc những bệnh lây truyền tác hại... Có khả năng gây dị tật cho thai nhi.
- Mẹ bầu đã quá tuổi sinh con, có bầu ngoài kế hoạch hoặc không đủ sức khỏe để sinh sản.

Phá thai không đau ở hà nội <https://phathaitaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá phá thai <https://phathaitaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phản ứng phụ khi đình chỉ thai kỳ

Bệnh vô sinh nữ giới

Vô sinh - hiếm muộn là biến chứng nghiêm trọng nhất của việc kết thúc thai kỳ không an toàn hoặc nạo phá thai khá nhiều lần. Vô sinh - hiếm muộn trong hoàn cảnh không hợp vệ sinh, kỹ năng tay nghề chuyên gia không nên đảm bảo khả năng khiến mẹ bị bội nhiễm dạ con dẫn đến tắc nghẽn vòi tử cung hai bên hoặc gây nên thai ngoài dạ con. Đồng thời trong trường hợp mẹ đình chỉ thai kỳ tương đối nhiều lần sẽ khiến cho thành tử cung mỏng đi, chưa có chỗ cho thai làm tổ hoặc dễ hỏng thai.

Gây nên một số biến chứng nghiêm trọng ở dạ con

Hút thai tại một số cơ sở đình chỉ thai nghén chui, không hợp pháp hoặc sử dụng một vài loại thuốc đông y hay thảo dược y học cổ truyền mà không có sự khuyến nghị của thầy thuốc có thể khiến người mẹ nhiễm những loại vi trùng, virus. Đặc biệt với những thai lớn khả năng khiến cho bị viêm nhiễm vùng chậu, thủng dạ con, tắc ống dẫn trứng hoặc dính buồng dạ con. Một vài biểu hiện của việc đó có thể là rong kinh, bụng đau dữ dội.

Rối loạn chức năng ăn uống và tiêu hóa

Nạo phá thai có thể làm mất cân bằng sự hoạt động của trọng tâm xúc tác ăn uống ở não, làm cho nữ giới sẽ cảm giác chán ăn, sụt cân, suy dinh dưỡng hoặc trái lại luôn có cảm giác thèm ăn, ăn liên tiếp khiến chị em phụ nữ tăng cân nhanh gọn. Sau thời điểm bỏ thai sức khỏe thể chất của mẹ sẽ bị suy kiệt vì mất máu nhiều nên mẹ cũng cần có chế độ ăn uống điều độ, để hạn chế giảm cân hoặc tăng cân mất kiểm chế. Nhất là mẹ không nên dùng một số chất kích thích như: bia rượu, cà phê, một số loại đồ uống có ga,... Vì sẽ gây ra tác hại cho sức khỏe

Sang chấn tâm lý, suy sụp tâm trạng

Ước tính 30% phái nữ sau khi kết thúc thai kỳ có biểu hiện trầm cảm. Một phần là do khi thời kỳ mang thai bị hoàn thành một cách đột ngột làm một số hormone trong cơ thể phái nữ như Oxytocin bị rối loạn, và một hầu hết khác là do cảm nhận tội lỗi, vô ích, đau buồn vì đã không giữ được con của mình. Việc này sẽ khiến phụ nữ có bầu luôn cảm giác mệt mỏi, lo sợ và bất an, mất ngủ, cơn đau ở đầu dữ dội. Cộng thêm sức khỏe cơ thể bị suy giảm & ăn uống không điều độ càng làm cho cảm xúc của mẹ bầu càng thêm xuống dốc.

Một vài dấu hiệu trầm cảm sau phá thai thường tiếp diễn từ từ & khả năng phái nữ sẽ không nhận thấy được chúng. Vì lẽ đó sau khi bỏ thai người nhà của người có bệnh cần nên quan tâm tìm hiểu & phục vụ sức khỏe cơ thể cho họ kỹ càng, để giảm thiểu một số hành vi quá mức được.